



Năm 2012 là năm quan trọng đối với việc tu dưỡng và rèn luyện của các đồng chí nói chung và tu dưỡng và rèn luyện của Đoàn Sĩ Nông nghiệp nói riêng, đánh dấu sự kiện kiện Đoàn Sĩ Nông nghiệp các cấp tiến tới Đoàn Sĩ Nông nghiệp toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017). Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của tu dưỡng và rèn luyện trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Trong hai ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2012, Đoàn Sĩ Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - nhiệm kỳ 2012 – 2014 đã diễn ra với sự tham dự của 119 đoàn viên, đại diện cho 153 đoàn viên thanh niên của 14 Chi đoàn trực thuộc đang sinh hoạt tại Đoàn Sĩ. Đồng chí Võ Văn Năm – Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; đồng chí Bùi Xuân Sang – Phó bí thư Đoàn khối các cấp quan tỉnh Quảng Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Sở cũng đã đến tham dự Đại hội.



### Hình 1: Toàn cảnh Hội

Đội hội đã diễn ra trong hai phiên. Phiên trừu tượng diễn ra vào chiều ngày 23/4/2012 nhằm lấy ý kiến của các đoàn viên về chương trình Hội và đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ IV (2012 – 2014). Phiên chính thức vào sáng ngày 24/4/2012, Hội đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động và phong trào thanh niên nhiệm kỳ III (2009 – 2012); báo cáo phong trào hoạt động nhiệm kỳ IV (2012 – 2014) và báo cáo kế hoạch của BCH nhiệm kỳ III (2012 – 2014).

Với tinh thần dân chủ và sáng tạo, các đoàn viên tham dự Hội đã đóng góp nhiều ý kiến hay cho Báo cáo tổng kết và Phong trào hoạt động thanh niên, tập trung chủ yếu vào các hoạt động phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao, công tác đoàn kết đáp nghĩa. Đoàn thể tích cực quan tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới thông qua việc khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyên giao tiếp về khoa học công nghệ đến với bà con nông dân,...



Hình 2: Đoàn viên đóng góp ý kiến

Bên cạnh đó, Đội hội cũng đã có công nghệ báo cáo tham luận của hai Chi đoàn Đoàn xuất sắc trong công tác chuyên giao khoa học công nghệ đến với bà con nông dân và công tác bình đẳng là Liên chi đoàn Chi công bố về thực vật - Chi công bố Thú y và Chi đoàn BQL Khu công nghiệp cũ Lào Chàm.



Hình 3: Chi đoàn BQL Khu công nghiệp cũ Lào Chàm báo cáo tham luận

Phát biểu chúc mừng Hội, đồng chí Võ Văn Năm và đồng chí Bùi Xuân Sang đã đánh giá cao những kết quả mà Đoàn Sĩ đạt được trong nhiệm kỳ qua, biểu dương những đoàn viên đã có những đóng góp cho phong trào hoạt động đoàn. Đồng thời, đồng nghiệp BCH Đoàn nhiệm kỳ mới cần xây dựng hình thức và nội dung hoạt động của Đoàn sinh động, sáng tạo hơn nữa, lòng nhiệt huyết trong thanh niên; xây dựng tổ chức đoàn là chính, sâu sắc cho thanh niên; tiếp tục xung kích đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, tự nguyện chung sức xây dựng nông

thôn m i, không ng ng h c t p nâng cao trình đ chuyên môn, hoàn thành t t nhi m v chính tr và nhi m v chuyên môn đ c giao...



Hình 4: Đ/c Bùi Xuân Sang phát bi u ý ki n ch đ o

Trong không khí làm vi c nghiêm túc v i tinh th n trách nhi m cao, Đ i h i đã b u ra 15 đ ng chí có đ tiêu chu n vào BCH Đoàn S nhi m k IV (2012 – 2014). Đ i h i cũng đã b u ra 07 đoàn viên u tú tham đ Đ i h i Đoàn kh i các c quan t nh Qu ng Nam đ c t ch c trong th i gian đ n.

Viết bởi Phạm Văn Hiệp

Thứ 05, 02 Tháng 5 2012 15:52 - Liên lạc nội bộ tại Thứ 05, 09 Tháng 5 2012 16:16

